

ข่าวสาร



ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2558

www.grad.cmu.ac.th/CGAU

มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) Silpakorn University (SU)



ที่มีความสมบูรณ์ทางด้านศิลปะมากยิ่งขึ้น ได้จัดตั้ง
คณะดุริยางคศาสตร์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2542

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายเขต
การศึกษาไปจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ที่จังหวัด
เพชรบุรี เพื่อกระจายการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ไปสู่ภูมิภาค เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี" จัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร ในปี พ.ศ. 2544 คณะวิทยาการจัดการ
ในปี พ.ศ. 2545 ปีต่อมาจัดตั้งคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติเพื่อเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ
ในสาขาวิชาต่างๆ และในปี พ.ศ. 2553 จัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาขึ้น

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายงานในระดับบัณฑิตศึกษา โดยการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2515

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถือกำเนิดจากโรงเรียน
ประณีตศิลปกรรม ซึ่งสังกัดกรมศิลปากร ก่อตั้งเมื่อปี
พ.ศ. 2476 เปิดสอนวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมให้
แก่ข้าราชการและนักเรียนในสมัยนั้นโดยไม่เก็บค่า
เล่าเรียน มีศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (เดิมชื่อ Corrado
Feroci) ประติมากรชาวอิตาลีซึ่งเดินทางมารบราชการ
ในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น และได้
เจริญเติบโตเป็นลำดับเรื่อยมา จนกระทั่งได้รับการยกฐานะ
ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2486 โดยคณะจิตรกรรมและประติมากรรม
(ปัจจุบันคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์)
ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาแรก ในปี พ.ศ. 2498
จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทย (ซึ่งต่อมาได้ปรับหลักสูตร
และเปลี่ยนชื่อเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
และคณะโบราณคดีหลังจากนั้นได้จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์
ขึ้นในปีต่อมา

ปีพ.ศ.2509มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบาย
ที่จะเปิดคณะวิชาและสาขาวิชาที่หลากหลายขึ้น
แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่ในวังท่าพระมีความคับแคบ
ไม่สามารถจะขยายพื้นที่ออกไปได้จึงได้ขยายเขตการศึกษา
ไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยจัดตั้ง
คณะอักษรศาสตร์ พ.ศ. 2511 คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2513
และคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2515 ตามลำดับ ต่อมา จัดตั้ง
คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2529 และคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เดิมชื่อคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) พ.ศ. 2535 และเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์



พระกณেশหรือพระพิฆเนศ

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย : ต้นจัน



ชื่อสามัญ : Chingal
ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Diospyros decandra*
ชื่อวงศ์ : Ebenaceae

สีประจำมหาวิทยาลัย : สีเขียวเวอร์จิเดียน

- ปรัชญา :** “ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน”
- ปณิธาน :** “สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม”
- วิสัยทัศน์ :** “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์”

สารจากประธาน ทคвр.



ในนามที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคвр.) ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ทคвр. ครั้งที่ 2/2558 ในครั้งนี้ ทำให้คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารบัณฑิตศึกษา ระหว่างสถาบันต่างๆ ซึ่งประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การทำงานร่วมกันระหว่าง ทคвр. กับ สกอ. ในการเปิดให้มหาวิทยาลัยของรัฐและในกำกับของรัฐ มีความสามารถในการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น โดยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ สกอ. ให้การรับรอง และการผลักดันมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวมของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับสูงขึ้นในระดับสากลต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ			การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ		
ครั้งที่	เจ้าภาพในการจัดประชุม ทคвр.	วัน เดือน ปี	ครั้งที่	เจ้าภาพในการจัดประชุม	วัน เดือน ปี
1/2558	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	27 มีนาคม 2558	34	มหาวิทยาลัยขอนแก่น + ทคвр.	27 มีนาคม 2558
2/2558	มหาวิทยาลัยศิลปากร	19 มิถุนายน 2558	35	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ + สคบท.	25-26 มิถุนายน 2558
3/2558	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	29-31 ตุลาคม 2558	36	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ + ทคвр.	29-31 ตุลาคม 2558
4/2558	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	9 ธันวาคม 2558	37	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย + สคบท.	8-9 หรือ 14-15 ธันวาคม 2558

สำนักงานเลขานุการ

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
E-mail: cgau.chiangmai@hotmail.com
โทร. 0-5394-2414
โทรสาร 0-5394-2426

กองบรรณาธิการ

ข่าวสารที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

บรรณาธิการ รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
ประสานงาน วาสนา ธรรมพิทักษ์
ขวัญปวีณ์ พงศ์กสิณภพ
รูปเล่ม/กราฟฟิก เนตรชนก แดงชาติ
พิมพ์ที่ ภาชนะพีเพรส 0-5321-0816

สาระจาก

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558

การประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมกวี ทั้งสุบุตร ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปสาระสำคัญจากการประชุม ได้ดังนี้

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แจ้งสรุปบัญชีเงินอุดหนุน ทคปร. ปี 2558 ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2558

1.2 แจ้งการประชุมสัมพันธ์ข่าวสาร ทคปร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2558

1.3 รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ดังนี้

การจัดการประชุมวิชาการประกอบด้วย 3 Conference รูปแบบการจัดเป็นลักษณะ Joint Conferences ได้แก่ International Conference on Interdisciplinary Research and Development, International Conference on Green and Clean Politics, National Graduate Research Conference Interdisciplinary Challenges or Green Society, Technology, Politics and Health กำหนดจัดในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

2. การรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โดยมีการแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

3. เรื่องสืบเนื่อง

การจัดทำหลักสูตรทางด้านวิชาการควบคู่กับหลักสูตรทางด้านวิชาชีพ

ศาสตราจารย์ พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งว่าการจัดทำหลักสูตรทางด้านวิชาการควบคู่กับหลักสูตรทางด้านวิชาชีพ สามารถดำเนินการได้โดยลักษณะการดำเนินการ คือ จัดทำหลักสูตรระดับปริญญาเอกควบคู่กันกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง โดยจัดทำหลักสูตรปริญญาเอกให้มีรายวิชา Practice ของวิชาหนึ่งวิชาใดของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอยู่ในนั้นด้วย

ดังนั้นหากมีการจัดทำจะต้องเสนอให้สภาวิชาชีพพิจารณาว่าจะยอมรับหรือไม่ หาก สกอ.จะยอมรับปริญญาเอกจะต้องมีทำวิจัยเท่าไร และมีรายวิชาที่เป็น Core เท่าไร ถ้าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายก็จะได้รับปริญญาเอกสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สกอ.จะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ที่ไม่ใช่เกณฑ์ของปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจะต้องเป็นที่ยอมรับของสภาวิชาชีพ

ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยสรุปดังนี้

1) ชื่อหลักสูตรจะต้องปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นศาสตร์คนละแนวทางกัน แต่สิ่งที่น่าจะดำเนินการได้ คือ การจัดทำหลักสูตรปริญญาเอก โดยนำรายละเอียดของกระบวนวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงไประบุไว้หลักสูตรปริญญาเอกและเมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษา ก็จะได้รับปริญญาเอกแต่ในขณะเดียวกันรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกก็จะนำมาเทียบเท่ากับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แต่ทั้งนี้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในลักษณะนี้ต้องได้รับการยอมรับจากสภาวิชาชีพ ดังนั้นจะต้องมาพิจารณาวัตถุประสงค์ว่าต้องการในลักษณะใด

2) การเป็นศาสตร์คนละแนวทางกันหากจะมีการดำเนินการให้เหมือนกัน สิ่งที่ยุ่งยากคือการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้เข้ากับหลักสูตรปริญญาเอก เพราะหลักสูตรระดับปริญญาเอกมีข้อบังคับมากกว่าระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

3) หลักสูตรของแพทยศาสตร์ได้ทำข้อตกลงไปเรียบร้อยแล้ว แพทยศาสตร์ ได้คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก โดยใช้ชื่อ เป็น ว.ว. ซึ่งเทียบเท่าระดับปริญญาเอกแต่ของทันตแพทยศาสตร์ซึ่งมีการ Practice แบบของแพทยศาสตร์แต่ไม่เทียบเท่าปริญญาเอก ดังนั้น จะทำอย่างไรให้หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์เทียบเท่าปริญญาเอกได้เหมือนกับแพทยศาสตร์

4) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจะมีลักษณะไม่เหมือนของทางแพทยศาสตร์ เพราะหลักสูตรทางวิชาชีพ สภาวิชาชีพเป็นผู้จัด ไม่ใช่สถาบันการศึกษาเป็นผู้จัดเหมือนกับทางคณะทันตแพทยศาสตร์ไปรับสอนให้กับสภาวิชาชีพ ซึ่งจะไม่เป็นหลักสูตรของสถาบัน

5) แพทยศาสตร์ที่ได้ปริญญา ว.ว. หรือ อ.ว. จริงๆ แล้วไม่เทียบเท่าปริญญาเอก เพียงแต่มีบางสาขาวิชาของแพทยศาสตร์ที่มีการกำหนดไว้ให้มีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกัน แต่ไม่เทียบให้เท่ากัน เพราะลักษณะการเรียนไม่เหมือนกัน เช่น ก.พ. ให้เงินเดือนเท่ากับระดับปริญญาเอก แต่จะไม่มีมีการรับรองอย่างเป็นทางการ ว่า ว.ว. อว.

ของแพทยศาสตร์เทียบเท่าปริญญาเอก และอาจจะเป็นปัญหาว่า จะสามารถคุมวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกได้หรือไม่ตามคุณสมบัติของผู้ควบคุม แต่ในลักษณะดังกล่าวนี้ของทันตแพทยสภา จะไม่มีการกำหนดไว้จึงไม่สามารถเทียบเท่าได้ ซึ่งประเด็นนี้อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้เทียบเท่าได้

ดังนั้น หากจะดำเนินการได้จะต้องดำเนินการตามเกณฑ์ของ สกอ. เพราะเคยมีการทำหลักสูตรลักษณะดังกล่าวเสนอ สกอ. มาแล้ว และ สกอ. ได้พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง และมีการแจ้งว่าไม่สามารถเทียบเท่าได้ เพราะไม่มี รายวิชา Research เทียบเท่ากับ Requirement ของหลักสูตรระดับปริญญาเอก

6) แพทยศาสตร์อาจจะมีปัญหาเรื่องการที่จะรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของนักศึกษา เพราะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้วย ถ้าได้ ว.ว. อย่างเดียวก็จะไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ แต่มีบางราชวิทยาลัยจะให้ทำ Paper ก่อน จึงจะให้ ว.ว. ปัจจุบันมีหลายราชวิทยาลัย เช่น แพทยศาสตร์บังคับว่าถ้าหากไม่มีผลงานวิจัย ก็จะไม่สามารถได้ ว.ว. ซึ่งขึ้นอยู่กับราชวิทยาลัย ซึ่งแตกต่างกัน และประเด็นนี้อาจเป็นลักษณะของผู้ที่เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ Training และได้รับ Ph.D. ไปด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งน่าจะให้เข้มข้น

7) การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และในขณะเดียวกันก็ต้องเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1 ที่ไม่มี Course work แต่มี Research ทั้งหมด โดยไม่ต้องไปสร้างหลักสูตรใหม่ ผู้ที่เรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ถ้าต้องการปริญญาเอกจะต้องไปลงทะเบียนเพื่อทำ Research ของ แบบ 1 ด้วย

ที่ประชุมมีความเห็นว่าการจะจัดทำหลักสูตรอาจต้องลองดำเนินการ หากจะให้ที่ประชุมผลักดันในระดับนโยบาย ต้องพิจารณาว่าต่อไปจะเป็นในลักษณะใด และถ้าหากจะให้ประธานทำหนังสือถึง สกอ. ก็ขอให้เป็นฉันทามติของที่ประชุมต่อไป

ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ระบบ e-Thesis

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศน์วงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เรียนเชิญ คุณธีรยุทธ โกสินทร์ ผู้แทนจาก บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบ e-Thesis ให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับระบบ e-Thesis โดยคุณธีรยุทธ ได้นำเสนอ ระบบ e-Thesis ดังนี้

ระบบ e-Thesis ปัจจุบันเป็น Version 1 ใช้โปรแกรม MS Word ถ้ามหาวิทยาลัยมีการใช้โปรแกรม MS Word ในการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์จะสามารถใช้ ระบบ e-Thesis นี้ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ภาคเหนือ ได้ใช้ระบบนี้ โดยมีข้อตกลงการใช้ Template ในรูปแบบเดียวกัน

บัณฑิตวิทยาลัยอาจต้องปรับวิธีจากเดิมที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสุดท้ายในการรับวิทยานิพนธ์ แต่ระบบ e-Thesis บัณฑิตวิทยาลัยจะได้รับวิทยานิพนธ์เป็นหน่วยงานแรก เพื่อตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาว่าไม่ได้มีการคัดลอกผลงาน และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระบบ e-Thesis ทำได้เหมือนกับโปรแกรม MS Word ใช้ได้กับโปรแกรม MS Word Version 2010 ขึ้นไป และโปรแกรม MS Word 1 ลิขสิทธิ์ ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง

คุณธีรยุทธ ได้นำเสนอระบบ e-Thesis ให้กับที่ประชุมรับชม และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1) ประธานได้สอบถามเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่ง คุณธีรยุทธ ได้ชี้แจงว่าบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายโดยพิจารณาจากความยุ่งยากซับซ้อนเป็นเงื่อนไขแรก โดยแต่ละแห่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน และจะมีการคิดค่า Maintenance แยกต่างหาก

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศน์วงศ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สกอ.อาจจะสนับสนุนโดยมี 2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 สนับสนุนส่วนที่เป็น Core หลักของระบบ เช่น ส่วนที่เป็น Standard Template และแบบที่ 2 แบบระบบ คลาวด์ (Cloud) จะมีข้อดีคือ มหาวิทยาลัยไม่ต้องลงทุนเรื่องระบบ Server จัดเก็บข้อมูล และ สกอ.อาจจะสนับสนุนในส่วนของค่า maintenance หลัก

2) เรื่องการจะลิงค์ (Link) ข้อมูลกับ สกอ. เรื่อง Turnitin และโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความปลอดภัยของข้อมูลที่ Submit เข้าไปในระบบและลิขสิทธิ์จะเป็นของใคร

คุณธีรยุทธ ได้ชี้แจงว่าในเล่มวิทยานิพนธ์จะมีการเขียนระบุไว้ว่าลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัย ดังนั้นทางบริษัทจะไม่มี การนำวิทยานิพนธ์ไปเผยแพร่ และข้อมูลที่จัดเก็บใช้มาตรฐานเหมือนกันทั่วโลก ซึ่งยากต่อการถูกเจาะรหัสเพื่อเข้าไปนำข้อมูลวิทยานิพนธ์

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องระบบ e-Thesis และเรื่องโปรแกรมตรวจการคัดลอกผลงานเป็นสิทธิของแต่ละสถาบันที่จะเลือกใช้ แต่อย่างไรก็ตามอยากขอให้ที่ประชุมได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

3) สกอ. มีนโยบาย แนวทางการสนับสนุนอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศน์วงศ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สกอ. มีประเด็นคำถามต่อที่ประชุม คือ แต่ละสถาบันมีความสนใจจะใช้ระบบ e-Thesis ร่วมกันหรือไม่ และมีความต้องการให้ สกอ.สนับสนุนในรูปแบบใด

4) แต่ละมหาวิทยาลัยควรใช้รูปแบบหลักให้เหมือนกันเพื่อเสนอ สกอ. ให้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลัก ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ที่แต่ละมหาวิทยาลัยต้องการเพิ่มเติมให้จ่ายส่วนตัวเอง

5) หากเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ไม่ควรใช้รูปแบบคลาวด์ (Cloud) เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง ถ้ามีนักศึกษามากควรลงทุนเพื่อไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อหัว

6) สกอ. ออกค่าใช้จ่ายค่า Maintenance ค่าดูแลระบบแต่ละ

มหาวิทยาลัยดูแลฐานข้อมูลของตนเอง แต่ถ้ามหาวิทยาลัยไหนไม่มีการดูแลฐานข้อมูลเองต้องเสียค่าจ้างให้กับบริษัทดูแล

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่าควรตั้งทีมเพื่อไปปรึกษาหารือกับ สกอ. และขอความร่วมมือแต่ละมหาวิทยาลัยช่วยกันตั้งคำถามส่งให้ประธาน เพื่อรวบรวมประเด็นในการนำไปปรึกษาหารือกับ สกอ. ต่อไป ทั้งนี้ประธานจะสอบถามไปยังแต่ละมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

4.2 การใช้ผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำผลสอบภาษาอังกฤษของสถาบันอื่นมายื่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเทียบเคียงผลการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันอื่น และมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการใช้ผลสอบภาษาอังกฤษในการรับเข้าศึกษา ที่ไม่ใช้การสอบภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการสำเร็จการศึกษา ประธานขอที่ประชุมช่วยให้ออกเสนอแนะและข้อคิดเห็นสำหรับประเด็นนี้ว่าควรมีนโยบายอย่างไร

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลายประเด็น และมีความคิดเห็นว่าจะให้มีการใช้ผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าศึกษาต่อได้ควรจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณี

ประธานขอความร่วมมือให้แต่ละสถาบันส่งข้อมูลมาให้สำนักงานเลขานุการ ทคปร. เพื่อรวบรวมข้อมูลทำตารางเปรียบเทียบและนำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง

4.3 คำอธิบายศัพท์สำหรับจัดพิมพ์ในเล่มปฏิรูปบัณฑิตศึกษา

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ระหว่างรวบรวมคำอธิบายศัพท์ ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบวาระการประชุมในหน้า 6 สกอ. ใช้คำว่า Multidisciplinary กับ Interdisciplinary มีความหมายเดียวกันซึ่ง สกอ. ได้ให้ความหมายของคำว่าสหวิทยาการในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ในความหมายที่แท้จริงคือ สหวิทยาการ จึงจะขอหารือที่ประชุมในความหมายของอธิบายศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่า Discipline ต่าง ๆ

ที่ประชุมเห็นด้วยกับคำอธิบายศัพท์ เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความเข้าใจตรงกัน เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละสถาบันใช้ความหมายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา อีระกุล จะนำคำอธิบายศัพท์เสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันที่ 24 เมษายน 2558 และจะนำผลแจ้งต่อประธาน ซึ่งประธานได้ขอบคุณล่วงหน้าและจะรอผลของที่ประชุมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนดำเนินการต่อไป

ภาพกิจกรรม



ประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ลำปาง แมนมัตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ

ภาพกิจกรรม



การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1/2558 และการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม)



รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประธานที่ประชุมคณะ ขอนแก่น กล่าวรายงาน ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ กล่าวต้อนรับ



รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน



ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัย เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเสนอ ขอนแก่น กล่าวเปิดการประชุม ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 35 (สคบท.)



ส่งมอบธงเจ้าภาพให้กับ





คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) เดินทางไปประสานความร่วมมือและแสวงหาภาคีในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) สถาบันเทคโนโลยี คาร์ลสรูห์ (Karlsruhe Institute of Technology; KIT) มหาวิทยาลัยไฟร์บูร์ก (Universität of Freiburg) และ สถาบันเทคโนโลยีสวิส ซูริก (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich; ETH) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสหพันธ์รัฐสวิส ระหว่างวันที่ 6 - 15 เมษายน 2558



TCU International e-Learning Conference 2015

Global Trends in Digital Learning

July 20-21, 2015 at BITEC, Bangkok, Thailand

Open to registration

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
จัดการประชุม วิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2558

The Sixth TCU International E-learning Conference 2015

“Global Trends in Digital Learning”

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558

ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รูปแบบการดำเนินการ

1. กำหนดกรอบและด้านความรู้ที่จะมีการนำเสนอในเบื้องต้น โดยมี Theme หลัก คือ “Global Trends in Digital Learning” รูปแบบการจัดการงาน จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

- การสัมมนาวิชาการโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านจากต่างประเทศและในประเทศให้เป็นผู้ประมวลความรู้และเป็นผู้เสนอหลักในการบรรยายและเสวนาความรู้
- การอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอีเลิร์นนิง
- การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านซอฟต์แวร์ สำหรับอีเลิร์นนิง

2. ประมวลความรู้จากการสัมมนาจัดทำเป็นคลังความรู้เพื่อการเผยแพร่

โดยจะเผยแพร่ทั้งในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูลเพื่อการเรียกสืบค้นตามต้องการ

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม : <http://iec2015.thaicyberu.go.th>



การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36

36th National Graduate Research Conference

วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2558

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Grandview Hotel & Convention Center

กลุ่มสาขาผลงานวิจัย

- วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
- บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economic)
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Science)

กำหนดการ

- ส่งผลงานฉบับย่อ (Abstract) : วันที่ 20 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558
 - ส่งผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) : วันที่ 2 มิถุนายน – 1 กันยายน 2558
 - ประกาศผลการพิจารณา : วันที่ 14 กันยายน 2558
 - วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม : วันที่ 30 กันยายน 2558
- ที่แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

64 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร. 053-875470-2

www.icird.mju.ac.th/gradresearch

ข่าวสาร

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ



ข่าวสารที่ประชุมคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จัดทำ
ขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานรวมถึง
กิจกรรมของที่ประชุมผู้บริหารบัณฑิต
ศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ
ของรัฐ (ทคปร.) ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะ
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ >>>

สำนักงานเลขานุการที่ประชุมคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.)
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
50200
โทร. 0-5394-2414
โทรสาร 0-5394-2426
e-mail: cgau.chiangmai@hotmail.com